



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน  
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๓

## มหาวิทยาลัยเลื่อน"เปิดเทอม" เป็นเดือน"มกราคม"ปีหน้า

มหาวิทยาลัยโดนน้ำท่วมเลื่อนเปิดเทอมเป็นเดือน ม.ค.55 ส่วนจุฬาฯ-มศว รอดูท่าทีเพราะน้ำยังไม่เข้า แต่คาดต้องเลื่อนเปิดเทอมด้วยเช่นกันเพราะบ้านของ นศ.และพนักงานประสงค์ทุกภัยเหมือนกัน

นายพนิตี ระตะนาคกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2554 ของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวน 71 แห่ง, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เข้าร่วมประชุม ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นตรงกันให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไปพิจารณากำหนดเปิดภาคเรียนเองได้เลย ตามสถานการณ์ที่กำลังประสบอยู่ แต่ต้องเปิดเทอมหลังวันที่ 21 พ.ย.ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศเลื่อนให้ รร.ในสังกัด สพฐ.ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย

ทั้งนี้ พบว่ามีหลายมหาวิทยาลัยได้ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนไปเป็นช่วงเดือนมกราคม 2555 แล้ว อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต, มหาวิทยาลัยรังสิต (มรส.) และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (มกท.) ที่ได้รับผลกระทบมาก และไม่สามารถสูบน้ำออกจากมหาวิทยาลัยได้ เพราะอยู่ติดกับพื้นที่ชุมชนต่างๆ ดังนั้นจึงต้องรอดูจนกว่าสถานการณ์น้ำจะแห้งลงรวมทั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.), มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) วิทยาลัยการณ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รวมถึงโรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งได้รับผลกระทบมาก ได้เลื่อนไปเปิดเทอมในเดือน ม.ค.55 ส่วน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร ซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แต่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเร็วๆ นี้ ก็คาดว่าจะเลื่อนไปเปิดเทอมในเดือน ม.ค.เช่นกัน โดยเฉพาะจุฬาฯ ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาได้รับผลกระทบจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลการเปิดเทอมได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ และเว็บไซต์ของ สกอ. [www.mua.go.th](http://www.mua.go.th)

รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวอีกว่า ในส่วนของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิชชัน ยังยืนยันกำหนดเดิมคือคัดเลือกในช่วงเดือน เม.ย. ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบ เพราะนักเรียนส่วนใหญ่เรียนจบชั้น ม.6 แล้ว แต่อาจจะ มีปัญหาบ้างในส่วนของโรงเรียนสาธิตที่ต้องเปิดเทอมตามมหาวิทยาลัย ส่วนการสอบความถนัด ทัวไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ก็เห็นตรงกันว่าจะไม่เลื่อนอีก แล้ว เพราะหากเลื่อนไปอีกจะต้องปรับปฏิทินการศึกษาครั้งใหญ่เลย